

Số: 109 /LDLD

Bến Tre, ngày 23 tháng 4 năm 2018

V/v đảm bảo trật tự, an toàn giao thông
dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2018

Kính gửi:

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
- Các Công đoàn ngành; Công đoàn Viên chức, Công đoàn các Khu công nghiệp.

Thực hiện Công văn số 1640/UBND-KT ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2018. Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TT-ATGT). Tiếp tục nâng cao ý thức xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); cảnh báo nguy cơ mất an toàn và ùn tắc giao thông trong thời gian diễn ra Lễ 30/4 và 01/5 năm 2018; khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn xe mô tô, xe máy, đò ngang, tuyên truyền vận động CNVCLĐ sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân, nhất là những tuyến có cự ly dài, trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ trọng điểm có lưu lượng giao thông cao (các tuyến kết nối thành phố Hồ Chí Minh, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí và đầu mối giao thông lớn) nhằm tránh ùn tắc giao thông.

2. Tích cực vận động mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ gương mẫu khi tham gia giao thông, có hiểu biết đầy đủ pháp luật về TT-ATGT, có ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng về thực hiện pháp luật an toàn giao thông, không điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia, tránh để xảy ra tai nạn giao thông khi tham gia giao thông do yếu tố chủ quan. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) thường xuyên nhắc nhở CNVCLĐ không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; đồng thời đưa quy định này vào tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua cuối năm.

Thường xuyên nhắc nhở việc công nhân lao động đi làm tại các Khu công nghiệp bằng xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện chấp hành luật giao thông đường bộ và đội mũ bảo hiểm đạt tiêu chuẩn.

3. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và các ngành có liên quan đẩy mạnh giáo dục kiến thức, quy định về an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

